

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

SQ – กระทั่งนั่งแท่น

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัจจั่วห้ว...

อ่านๆ ดูแล้ว เหมือนจะเป็น พระผงพิมพ์ใดพิมพ์หนึ่งเลยนะเนี่ย แต่นี้เป็นหุ่น ก็น่าจะไม่พ้นเรื่องของค่าสัญญาทางเทคนิคอะไรซักอย่างแน่ๆ ละ ซึ่งคำว่า กระทั่ง หลายๆ ท่านก็น่าจะทราบกันดีว่า เป็นไปในทิศทางไหน หรือ ต้องออกแนวไหนถึงจะเรียกกระทั่ง... แต่บางทีก็นะ เรา จะเห็นว่าเป็นกระทั่ง หรือตอบได้ว่า เป็นกระทั่งหรือไม่ ราคามันจะต้องวิ่งมาสู่กระทั่งหนึ่งแล้ว และก็ไม่ใช่ ระยะทางสั้นๆ เสียด้วยนะที่วิ่งขึ้นมา... ปัญหามันเลยอยู่ที่ว่า เราจะรู้ก่อนได้อย่างไรว่า หุ่นตัวนั้นตัวนี้ ในวัน ช่างหน้าหรืออนาคต จะวิ่งขึ้นเป็นกระทั่ง มันก็ต้องมีเครื่องมือ ที่จับสัญญาณว่า นี่แหละจะมีโอกาสเป็นหุ่น กระทั่ง ต่อให้ตอนนี้ ยังเป็นตัวอ่อนๆ มีดี้นๆ บ้าง แต่ถ้าสัญญาณบอกว่า มีโอกาสเป็นกระทั่ง ก็ต้องจับมาไว้ หรือเอามาเลี้ยงกันไว้ก่อน แล้วถ้ากระทั่งมันเริ่มหนุ่มๆ ก็จะต้องมันวิ่งโลดโผนต่อไป จนกว่ากระทั่งจะเริ่มแก่ หรือเริ่มหมดแรง เราก็จะเริ่มเห็นทางเองว่า เราจะต้องทำอะไรต่อไป แต่ก็นะ การหมดแรง กระทั่งแก่เนั้น ก็อาจจะพักบ้างก็ได้ อาจจะแข็งแรงด้วยความเก่า วิ่งต่อไปก็ได้ แต่นั่น ถ้าใครจะล่ากระทั่งในเวลานั้น ก็ต้อง เป็นเกมล่าที่ไม่เหมือนกันแล้วนะ กระทั่งน้อยๆ จะเป็นการล่ามาเลี้ยงไว้หนานๆ แต่ถ้ากระทั่งเฒ่า เราจะแค่ ว่ากันไปตามความเก่าแก่ของแต่ละคนแล้วละ... เอ๋อมาแบบนี้ หลายๆ ท่าน ถึงกับเวียนหัวกันเลยทีเดียว ลี อะไรยังงี้ของพี่เหื่อนเนี่ย... ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ จะมีรูปแบบเกม ในสัญญาทางเทคนิคนะครับ ต้องทำความเข้าใจให้ได้เสียก่อน แล้วค่อยเข้าไปล่ากระทั่ง ส่วนคำว่า “นั่งแท่น” อันนี้ แค่เปรียบเทียบ ใช้คำที่สวยหน่อย

ดูตามเกม...

อาจจะยังมีรูปแบบเกม โรจจิดอยู่บ้าง (กดเก็บเก็บกด) แต่ด้วยอาการที่ดูแล้ว ซ้ายยังแข็ง หรือเมื่อก่อนมีอาการนั่งแท่นอยู่นั้น... เกมนี้ อาจจะต้องมองกันยาวๆ ซะหน่อยแล้วป็นี่

แนวรับ : ... 2.34-2.30 และ ไม่ควรต่ำกว่า 2.18 ลงมา

เป้าหมาย : ... 2.80-3.00 และ อาจจะหวังได้ถึง 3.20 ด้วย

Price Chart...(SQ)



ความเห็น ... จากสัญญาทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SQ... เอาคำว่า กระทั่ง ก่อนเลยนะครับ สัญญาที่นั่นจะมีโอกาสเป็นหุ่นกระทั่ง หรือวิ่งยาวๆ ก็ จะมาจากรูปแบบของ MA. ที่เราใช้หากระทั่งมากันอย่าง ต่อเนื่องนั้นแหละครับ จะว่าไปแล้ว ราคาระดับตั้งแต่ 2.00 ขึ้นมาจนถึงระดับ 2.20 นั้น ถือว่าเป็นราคาของ การเริ่มเป็นกระทั่ง นั้นแปลว่า อย่างน้อยๆ เป้าหมาย ของกระทั่งตัวนี้ ยามแก่เฒ่า ก็น่าจะมีราคา 4+/- ได้ ส่วนคำว่า นั่งแท่น ก็จะมีหมายถึง การผ่านแนวต้านที่ ระดับ 2.18 ขึ้นมาได้ แล้วมีการแกว่งขึ้นลงแรงๆ แต่ ก็จะไม่เคยต่ำกว่า 2.18 อีกเลย (เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว) มันก็คือ แนวรับ 2.18 ยังแข็งแรงเป็นแท่นรองรับได้ ดั่งนั้น หากราคาไม่ต่ำกว่านี้ ตอนนั้นก็ยังไม่จับมาเลี้ยง